

คำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

คำมั่นสัญญาของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์

สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญ ที่Trimble เราเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้ปรากฏทางออนไลน์นั้นควรใช้เพื่อช่วยให้เราจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ท่านเท่านั้น เราแสดงคำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของTrimble รวมถึงประเภทของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและติดตาม วิธีการใช้งานข้อมูล และบุคคลที่ได้รับการแบ่งปันข้อมูล เราอาจทำการแก้ไขปรับปรุงคำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในธุรกิจของเราและเพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ท่านเข้าชมหน้านี้บ่อยครั้งเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

คำชี้แจงของข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมทุกเว็บไซต์ขององค์กรของ Trimble โดยทั่วไปเว็บไซต์เหล่านี้จะดำเนินการโดย บริษัท Trimble อิงค์ของสถานประกอบการสาขา บริษัท อื่นหรือบางส่วนของนโยบายของเรา ตัวเองนี้อาจแตกต่างกันเราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัว และข้อมูลของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมทุก

ความยินยอมให้ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าหากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์, Trimble คุณจะส่งให้เรา (บริษัท Trimble อิงค์) ในสหรัฐอเมริกาเราจะรวบรวมประมวลผลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้สอดคล้องกับกฎ ข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของ Trimble Trimble คือแสดงให้เห็นว่าคุณยินยอมให้คอลเล็กชัน, การใช้งาน, การจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังฐานข้อมูลของ บริษัท และการเก็บรักษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ใดก็ตาม สำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งดังกล่าวและเป็นไปตามนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมทางออนไลน์

ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีข้างต้น จะมีการเก็บรวบรวมเพียงข้อมูลทั่วไปซึ่งไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้เท่านั้นซึ่งTrimble ทำการบันทึกไว้จากการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ/ประเภทของเบราว์เซอร์ และหน้าที่เข้าชม ซึ่งหมายความว่าจะมีการติดตามดูเซสชันของผู้ใช้ แต่จะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้เป็นรายบุคคล

อย่างไรก็ดี จะมีบางครั้งที่เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้ให้บริการจากภายนอกตามที่ระบุด้านล่าง) อาจต้องการข้อมูลจากท่าน

ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อท่าน

- เข้าถึงหรือลงทะเบียนเพื่อการเข้าถึงบางเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx
- ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
- ลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของTrimble
- ส่งคำขอวัสดุ บริการลูกค้าและบริการอื่นๆ และการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซม และการอัปเดต
- สมัครรับจดหมายข่าวและบริการออนไลน์ต่างๆ
- เข้าร่วมการแข่งขันที่Trimble เป็นผู้สนับสนุน การชิงโชค และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
- สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อรับข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และการติดต่อสื่อสารต่างๆ ในอนาคต
- สมัครเพื่อขอรับการพิจารณาเรื่องการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสมัครงานที่Trimble
- ลงทะเบียนสำหรับ Trimble Dimensions User Conference

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น

ท่านอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลสำหรับการติดต่อและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านซื้อ (เช่น รหัสผลิตภัณฑ์ หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ หมายเลขลูกค้า รุ่นของผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้ ยังอาจมีการร้องขอข้อมูลทางประชากรหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ใดๆก็ตามที่ท่านสามารถเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวก็ได้ การให้ข้อมูลข้างต้นแก่Trimble เป็นการแสดงว่าท่านยินยอมให้Trimble ทำการถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลของบริษัทและที่จัดเก็บอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม

การใช้ข้อมูล

Trimble

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้มีการร้องขอหรือตามความจำเป็นหรือตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น ในบางเขตอำนาจตามกฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องเก็บใบแจ้งหนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษี) เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้นี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในภายหลังเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ท่านซื้อไป หรือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ข้อเสนอพิเศษ และบริการต่างๆ ที่นำเสนอโดยTrimble บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ ("กลุ่มบริษัทTrimble ") หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท สิ่งสำคัญคือให้ท่านทราบว่าท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอีกจากTrimble ดังที่ได้อธิบายไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง เราใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการขายเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา และข้อมูลประชากร

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบางอย่างโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากค่าแถมลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (หากมี) สามารถดูได้จากข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of Use) หรือข้อกำหนดการให้บริการ (Terms of Service) หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับบริการ การแข่งขัน

หรือรายการส่งเสริมการขายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ตามขอบเขตที่ท่านได้รับแจ้งเกี่ยวกับการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งแตกต่างจากขอบเขตที่ระบุไว้ในคำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในช่วงเวลาของข้อตกลงการบริการของท่านกับเราหรือการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือรายการส่งเสริมการขายอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ การใช้งานข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ จะมีผลบังคับเหนือกว่าคำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียดสำหรับข้อกำหนดการใช้งาน ข้อกำหนดการให้บริการ และคำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้กับบริการที่ท่านซื้อหรือการแข่งขันหรือรายการส่งเสริมการขายที่ท่านลงทะเบียนหรือเข้าร่วม

บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลให้

ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ Trimble จะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของท่านให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจากท่าน Trimble

อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ทางออนไลน์กับกลุ่มบริษัท Trimble และตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

- บริษัทในเครือและหุ้นส่วนทางธุรกิจ เราทำงานร่วมกับบริษัทในเครือและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่กระทำการในนามของเราสำหรับการใช้งานตามที่อธิบายไว้ด้านบน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจากภายนอกที่ระบุด้านล่างอาจเป็นแม่ข่ายหรือดำเนินการบริการออนไลน์ของ Trimble หรือดำเนินการเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิต เมื่อบริษัทในเครือหรือหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรามีความเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับท่าน เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนี้
- ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Trimble เราทำงานร่วมกับและผ่านทางสมาชิกของช่องทางจัดจำหน่ายของเราในการจัดหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าให้แก่ลูกค้าและผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น Trimble อาจส่งต่อข้อมูลสำหรับการติดต่อของผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Trimble เพื่อตอบคำถามจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Trimble หรือ Trimble อาจส่งต่อข้อมูลสำหรับการติดต่อข้างต้นเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Trimble สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ Trimble กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายของบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและลูกค้าในอนาคตที่ตนได้รับทราบมาไว้เป็นความลับ
- ตัวแทน เราใช้ตัวแทนเพื่อกระทำการในนามของเรา ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอาจดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ให้การสนับสนุน หรือดำเนินการเรื่องการชิงโชค ตัวแทนจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานในหน้าที่ของตนเท่านั้น และ Trimble กำหนดให้ตัวแทนของบริษัทเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ที่ตนได้รับทราบมาไว้เป็นความลับ
- การรวมบริษัทและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เช่น การควบรวม การซื้อกิจการ หรือการขายหรือการถ่ายโอนทรัพย์สินโดย Trimble ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ

อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม

- สถานการณ์อื่นๆ สุดท้าย Trimble อาจเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอันสมเหตุสมผลเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย (2) บังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ของเรา (เช่น ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของ Trimble) หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Trimble ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือบุคคลอื่นๆ

ผู้ให้บริการจากภายนอกที่ระบุเป็นการเฉพาะราย

ผู้ให้บริการจากภายนอกดังต่อไปนี้ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา

- เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเราจากร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลสำหรับการติดต่อและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดย Wells Fargo Merchant Solutions โปรดดูค่าแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของ Wells Fargo ที่: http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml สำหรับคำอธิบายโดยสมบูรณ์ของขั้นตอนปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมของ Wells Fargo
- <http://www.verisign.com> Trimble ว่าง้างให้ VeriSign, Inc. ดำเนินการเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิตใน Trimble Store Trimble ส่งชื่อของลูกค้าและรายละเอียดบัตรเครดิตของลูกค้าให้แก่ VeriSign สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VeriSign โปรดเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ <http://www.verisign.com/Privacy/index.html>

ลิงก์ต่างๆ

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แม้แต่เว็บไซต์ที่อาจมีโลโก้ของ Trimble และเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Trimble โปรดเข้าใจด้วยว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Trimble เราไม่ได้ควบคุมนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์บุคคลที่สามใดๆ หากท่านคลิกที่แถบโฆษณาหรือลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สามและส่งข้อมูลของท่าน ท่านจะอยู่ภายใต้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบหรือไม่อาจรับผิดชอบนโยบายหรือการกระทำของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายถึงการรับรองใดๆ

ทางเลือก

Trimble จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ที่มอบให้แก่เราทางออนไลน์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่ได้ให้โอกาสแก่ท่านในการให้ความยินยอมหรือการเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ Trimble ลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ

หรือรายการส่งเสริมการขายของTrimble หรือเมื่อท่านส่งโปรไฟล์ผู้ใช้ ท่านจะได้รับโอกาสในการแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการจะรับข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลในอนาคตหรือไม่ การติดต่อสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมลที่ไม่ได้มีการร้องขอ จะมีช่องทางให้ท่านได้ปฏิเสธการติดต่อสื่อสารในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข้างต้นเพิ่มเติมอีกจากTrimble ได้ตลอดเวลาโดยการส่งคำขอเลือกไม่รับข้อมูลไปยัง privacy@Trimble.com Trimble จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามโดยทันทีต่อทุกคำขอตั้งข้างต้น

คุกกี้และตัวเลือกสำหรับการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้เป็นชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน บางหน้าเว็บของTrimbleใช้คุกกี้ที่ส่งโดยTrimble หรือตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อให้สามารถมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นเมื่อท่านกลับมาที่ไซต์อีกครั้ง หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านมีตัวเลือกในการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์เตือนท่านก่อนที่จะยอมรับคุกกี้ หรือให้ปฏิเสธคุกกี้ไปทั้งหมด แต่หากท่านทำเช่นนั้น บางพื้นที่ของบางไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

ท่านควรตระหนักว่าหากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจทางออนไลน์ในพื้นที่สาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวสามารถจะถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยบุคคลอื่นได้ เราไม่ได้ควบคุมการกระทำของผู้เข้าชมของเราและผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบทวิจารณ์ กระดานข่าว หรือส่วนอื่นใดก็ตามของเว็บไซต์Trimble ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นการที่ท่านกระทำบนความเสี่ยงของตนเองและท่านเข้าใจดีว่าข้อมูลที่ท่านส่งอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อการส่งข้อความหรือโฆษณาที่ไม่ได้มีการร้องขอให้แก่ท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โปรดระลึกไว้ว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มต้นที่ตัวท่านเอง ท่านมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านที่ท่านใช้ และท่านควรมีความระมัดระวังและรับผิดชอบอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่ท่านเปิดเผยข้อมูลทางออนไลน์ แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การส่งผ่านข้อมูลโดยทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่อาจทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างแท้จริง Trimble ไม่อาจมีความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการส่งผ่านหรือการกระทำของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต Trimbleไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่เราหรือจากบริการต่างๆ ของเรา

วิธีการที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ของท่านซึ่งเรารวบรวมและเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถค้นคืนได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อผู้จัดการโครงการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Program Manager) ของTrimble ที่ privacy@Trimble.com สำหรับคำขอโดยทั่วไป หรือติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของTrimble

ที่ HR_HELP@Trimble.com สำหรับคำขอที่เกี่ยวข้องกับการส่งประวัติย่อทางออนไลน์ โดยการส่งข้อความโดยละเอียดซึ่งอธิบายคำขอของท่าน รวมถึง:

- ข้อมูลติดต่อแบบสมบูรณ์ (ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน)
 - รายละเอียดคำขอ (เช่น การเปลี่ยนที่อยู่อีเมล การยกเลิกการรับจดหมายข่าว การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น) กรุณาระบุอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกังวลที่ทำให้ท่านต้องส่งคำขอดังกล่าว
2. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของท่าน เราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรในการตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือทำการแก้ไขต่างๆ
 3. เราไม่ได้กำหนดข้อจำกัดเรื่องความถี่หรือค่าธรรมเนียมสำหรับความสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลในการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล หากมีการใช้สิทธิ์ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเหตุผลที่คำขอของท่านถูกปฏิเสธ และอธิบายกระบวนการยุติข้อพิพาทให้ท่านทราบหากท่านต้องการจะใช้กระบวนการดังกล่าว
 4. หากข้อมูลที่มีการขอเข้าถึงไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่สามารถค้นคืนได้ เราจะอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าถึง รวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลประเภทนี้
 5. หากข้อมูลที่มีการขอเข้าถึงได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่สามารถค้นคืนได้ เราจะตอบกลับคำขอจากท่านภายในสิบวันทำการ การเข้าถึงข้อมูลข้างต้นจะจัดให้ในรูปแบบของการเปิดเผย และจะไม่ใช้การให้ท่านเข้าถึงโดยตรงสู่ที่จัดเก็บข้อมูลของเรา ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์

วิธีการติดต่อเรา

หากท่านต้องการส่งคำขอหรือคำถามเกี่ยวกับค่าแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@Trimble.com

ภาษา ภาษาของค่าแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คือ ภาษาอังกฤษ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความ

หรือในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับค่าแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ที่เป็นภาษาอื่น ให้ใช้ค่าแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก